

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐฯ

สหรัฐฯเผยยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาดในเดือนก.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.7% ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% จากระดับ 0.3% ในเดือนมิ.ย. การคิดตัวของยอดค้าปลีกในเดือนก.ค.ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ แม้ว่ายอดขายรถยนต์ลดลงก็ตามเมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนก.ค. ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร พุ่งขึ้น 1.0% ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ 220,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 214,000 ราย (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานชะลอลงในไตรมาส 2 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยในวันนี้ว่า ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯชะลอลงสู่ระดับ 2.3% ในไตรมาส 2 หลังจากแตะระดับ 3.5% ในไตรมาสแรก เมื่อเทียบรายไตรมาส การชะลอลงของประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานในไตรมาส 2 ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของประสิทธิภาพในภาคการผลิต นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานจะเพิ่มขึ้น 1.5% ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบรายปี ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.8% ในไตรมาส 2 ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานเป็นการวัดผลผลิตรายหัวต่อแรงงาน 1 คนนอกจากนี้ ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2.4% ในไตรมาส 2 หลังจากพุ่งขึ้น 5.5% ในไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2.5% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท์)

เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอดแลนติกร่วงลงในเดือนส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอดแลนติก ลดลงสู่ระดับ 16.8 ในเดือนส.ค. หลังจากแตะระดับ 21.8 ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นในเดือนส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีภาค

การผลิต (Empire State Index) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.8 ในเดือนส.ค. จากระดับ 4.3 ในเดือนก.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีจะร่วงลงสู่ระดับ 0.5 ในเดือนส.ค. ก่อนหน้านั้น ดัชนีภาคการผลิตลดลง 26.4 จุดในเดือนมิ.ย. แต่ระดับ -8.6 โดยปรับตัวลงสู่แดนลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนต.ค.2559 ซึ่งขณะนั้นดัชนีอยู่ที่ระดับ -9.2 (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์" โจมตีประธานเฟดรอบใหม่ อ้างเป็นสาเหตุทำให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯส่งสัญญาณตกถอย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ทวีตข้อความโจมตีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกครั้ง โดยกล่าวว่า นายพาวเวล "เป็นคนไร้ทิศทาง" พร้อมกับตำหนินโยบายของเฟดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจตกถอยปธน. ทรัมป์ระบุในทวีตเตอร์เมื่อวานนี้ว่า "เงินไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐฯ แต่ปัญหาของเราคือเฟดที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปและมากเกินไป" นอกจากนี้ ปธน. ทรัมป์ยังย้ำว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯตกอยู่ในอันตราย เนื่องจากเฟดไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์" ไม่ต้องการให้เงินใช้กำลังกวาดล้างผู้ประท้วงฮ่องกง เผยเตรียมหารือ"สี จิ้นผิง"ทางโทรศัพท์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เขาไม่ต้องการให้เงินใช้ความรุนแรงในการจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง พร้อมกล่าวว่า เขาจะพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในเร็วนี้ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกง "ผมไม่ต้องการเห็นการกวาดล้างที่รุนแรง" ปธน. ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สนามบินในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐฯ หลังจากผู้สื่อข่าวถามว่าเขารู้สึกกังวลหรือไม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนจะใช้มาตรการรุนแรงเพื่อจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 99.97 จุด รับยอดค้าปลีกสดใส, ผลประกอบการ"วอลมาร์ท"ดีเกินคาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดฟื้นตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากรายงานยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐฯ รวมทั้งผลประกอบการที่สดใสของบริษัทวอลมาร์ท อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ หลังจากหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างซิสโก้ ซีเอสดีเอ็มอี ร่วงลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากยอดขายที่ตกต่ำในประเทศจีน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,579.39 จุด เพิ่มขึ้น 99.97 จุด หรือ +0.39% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,847.60 จุด เพิ่มขึ้น 7.00 จุด หรือ +0.25% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,766.62 จุด ลดลง 7.32 จุด หรือ -0.09% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปิวรัตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 ส.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนก.ค. โดยข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า การใช้จ่ายผู้บริโภคซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้น ยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นบวก ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 106.12 เยน จากระดับ 105.89 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9769 ฟรังก์ จากระดับ 0.9735 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3323 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3322 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1106 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1135 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.2110 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2058 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.6775 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6745 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 76 เซนต์ เหตุวิตกกังวลถดถอย,ผลกระทบสงครามการค้า สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เมื่อคืนนี้ (15 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งผลกระทบของสงครามการค้า หลังจากจีนระบุว่าจะตอบโต้สหรัฐที่ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 76 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 54.47 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนค.ค. ร่วงลง 1.25 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 58.23 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$3.40 เหตุวิตกกังวลถดถอยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ส.ค.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกของสัญญาทองคำ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.40 ดอลลาร์ หรือ 0.22% ปิดที่ 1,531.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ECB ปิดเว็บไซต์ หลังถูกแฮกเกอร์ส่งมัลแวร์โจมตีเซิร์ฟเวอร์ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปิดเว็บไซต์แห่งหนึ่งในวันนี้ หลังจากที่แฮกเกอร์ลักลอบเจาะเข้าระบบ และโจมตีด้วยการส่งมัลแวร์เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ ECB ยืนยันว่าข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อตลาดไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวที่มุ่งไปยังส่วนที่เป็น Banks' Integrated Reporting Dictionary (BIRD) ซึ่ง ECB ใช้สำหรับการให้ข้อมูลแก่นายธนาคารเกี่ยวกับวิธีในการผลิตรายงานด้านสถิติและการกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม ECB ระบุว่า แฮกเกอร์ได้ปล่อยมัลแวร์เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ดังกล่าว ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล และชื่อของสมาชิกนิตยสาร BIRD อาจถูกแฮกเกอร์โจรกรรมโฆษณาของ ECB เปิดเผยว่า มีการพบหลักฐานการโจมตีในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว ซึ่งหมายความว่า การโจมตีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายเดือน โดยไม่ถูกตรวจพบ ก่อนที่ ECB ทำการบำรุงรักษาระบบ ECB ระบุว่า ข้อมูลของ BIRD มีการดูแลโดยบุคคลที่ 3 และมีการแยกออกจากระบบอื่นๆของ ECB (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุผลท.กังวลเงินด้าเงินมาตรการตอบโต้ด้านการค้ากับสหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (15 ส.ค.) โดยยังคงถูกกดดันจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากจีนยืนยันที่จะใช้มาตรการตอบโต้ด้านการค้ากับสหรัฐดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.29% ปิดที่ 365.09 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,236.93 จุด ลดลง 14.37 จุด หรือ -0.27%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,412.67 จุด ลดลง 79.99 จุด หรือ -0.70% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 80.87 จุด เหตุผลท.วิตกกังวลสงครามการค้ากระทบเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (15 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นหลายตัวถ่วงตลาดลงด้วยดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,067.01 จุด ลดลง 80.87 จุด หรือ -1.13% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ร่วงหนัก จากผลกระทบข้อพิพาทการค้า กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้รายงานว่ายอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ร่วงลงในอัตราเลขสองหลักเมื่อเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศ ยอดขายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอยู่ที่ 2,674 คันในเดือนก.ค. ลดลง 17.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และหากเทียบเป็นรายเดือน ยอดขายรถยนต์ร่วงลงถึง 32.2% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 249.48 จุด เหตุวิตกกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนในวันนี้ หลังจากตลาดพันธบัตรสหรัฐส่ง

สัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐและจีนที่ยังคงยืดเยื้อสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิคเกอิร่วงลง 249.48 จุด หรือ 1.21% ปิดที่ 20,405.65 จุด ซึ่งเป็นระดับปิดที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.ปีนี้ (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนเสี่ยงอ่อนหวังพบสหรัฐครึ่งทางในประเด็นการค้า กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า จีนหวังว่าจะสามารถพบสหรัฐครึ่งทางในประเด็นการค้า "เราหวังว่าสหรัฐจะพบกับจีนครึ่งทางและดำเนินการตามข้อตกลงที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายบรรลุในการประชุมที่นครโอซากา ขณะที่ยังคงหาแนวทางที่ยอมรับได้ร่วมกัน ผ่านทางการหารือกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และการเคารพซึ่งกันและกัน" นางหวู ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศจีนถือเป็นการแสดงท่าทีที่อ่อนข้อลงของจีน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังของจีนแถลงว่า จีนจะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐต่อการเรียกเก็บภาษีจากจีนทั้งนี้ กระทรวงการคลังของจีนแถลงในวันนี้ว่า จีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็นต่อการที่สหรัฐจะขึ้นภาษี 10% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน วงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ กระทรวงยังระบุว่า มาตรการทางภาษีของสหรัฐเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ผู้นำสหรัฐและจีนเห็นพ้องกันในการเจรจาแก้ไขข้อพิพาททางการค้า (อินโฟเควสท์)

จีนยืนยันใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐขึ้นภาษี 10% ต่อสินค้าเงินวงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังของจีนแถลงในวันนี้ว่า จีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็นต่อการที่สหรัฐจะขึ้นภาษี 10% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน วงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ กระทรวงยังระบุว่า มาตรการทางภาษีของสหรัฐเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ผู้นำสหรัฐและจีนเห็นพ้องกันในการเจรจาแก้ไขข้อพิพาททางการค้าทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ตัดสินใจชะลอการขึ้นภาษีสินค้าจีนออกไปเป็นวันที่ 15 ธ.ค. จากเดิมที่มีกำหนดในวันที่ 1 ก.ย. เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สอยของชาวสหรัฐในช่วงเทศกาลคริสต์มาส (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยราคาบ้านปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ราคาบ้านใน 70 เมืองใหญ่ของจีนยังคงมีเสถียรภาพ โดยราคาบ้านในเมืองขนาดใหญ่ติดตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนก.ค. รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจวปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย.ที่มีการขยายตัว 0.2% (อินโฟเควสท์)

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยยอดลงทุนต่างประเทศเดือนม.ค.-ก.ค. เพิ่มขึ้น 3.3% กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) นอกภาคธุรกิจการเงินของจีน ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ทั้งนี้ ยอด ODI นอกภาคธุรกิจการเงินของจีนใน 153 ประเทศและภูมิภาคอยู่ที่ 4.3292 แสนล้านหยวน (ประมาณ 6.16 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.89 จุด รับราคาบ้านในเมืองใหญ่มีเสถียรภาพ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้ปรับตัวสูงขึ้น ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลราคาบ้านที่ยังคงมีเสถียรภาพ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.89 จุด หรือ 0.25% ปิดที่ 2,815.80 จุด สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ราคาบ้านใน 70 เมืองใหญ่ของจีนยังคงมีเสถียรภาพ โดยราคาบ้านในเมืองขนาดใหญ่ติดตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนก.ค. รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจวปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย.ที่มีการขยายตัว 0.2% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 193.18 จุด นลท.คลายวิตกเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ หลังจากตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve หรือภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 193.18 จุด หรือ 0.76% ปิดวันที่ 25,495.46 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

อิหร่านยืนยันบรอลตาปล่อยเรือบรรทุกน้ำมัน Grace 1 แล้ว อิหร่านยืนยันว่า บรอลตา ซึ่งเป็นดินแดนภายใต้อำนาจอังกฤษได้ปล่อยเรือ Grace 1 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน ในวันนี้แล้ว" หลังการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่บรอลตา และการตัดสินใจของศาล ก็ได้มีการยกเลิกการควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันโดยผิดกฎหมาย" นายฮามิด บาอิดีนจาต เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำอังกฤษ กล่าวนายบาอิดีนจาตยังเปิดเผยว่า ในช่วง 40 วันที่ผ่านมา อิหร่านได้ทำการเจรจาทางการเมือง, ทางกฎหมาย และทางเทคนิค กับทางอังกฤษเพื่อให้มีการยกเลิกการควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าว ในเช้าวันนี้ ศาลบรอลตามีคำตัดสินให้ปล่อยเรือ Grace 1 ซึ่งถูกกองทัพเรืออังกฤษยึดไว้ก่อน

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

หน้านี้ เนื่องจากต้องสงสัยว่าได้ลำเลียงน้ำมันไปยังซีเรีย ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป (อินโฟเควสท์)

ตลาดหุ้นอินเดีย ปิดทำการวันนี้ (15 ส.ค.) เนื่องในวันประกาศอิสรภาพ (อินโฟเควสท์)

ไทย

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 15.42 จุด วอลุ่มทะลุแสนล้าน กังวลเศรษฐกิจสหรัฐ, Block Trade-แรงขายกลุ่มน้ำมัน-บิกลิต INTUCH กดดัน SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,604.03 จุด ลดลง 15.42 จุด (-0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 100,940.51 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้ลดช่วงลบหลังจากลงไปลึกในช่วงเช้า โดยเป็นการปรับตัวลดลงทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังจากตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย ตลาดบ้านเราลงมากกว่าตลาดอื่น จาก Block Trade แห่ปิดสถานะ ขณะที่แรงขายกลุ่มน้ำมัน-บิกลิต INTUCH กดดัน ทิศทางฟุ้งยังต้องติดตามสถานการณ์ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ให้แนวรับ 1,580 แนวต้าน 1,620 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,604.03 จุด ลดลง 15.42 จุด (-0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 100,940.51 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงเช้า ขณะที่ช่วงบ่ายลดช่วงลบลง โดยดัชนีที่าระดับสูงสุดที่ 1,614.08 จุด และทำระดับต่ำสุดที่ 1,590.55 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 617 หลักทรัพย์ ลดลง 1,101 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 317 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 115,133 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวัน

อยู่ที่ 115,133 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 16,178 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,079 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,442 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปีปิดที่ 1.4% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03%ภาพรวมของตลาดในวันนี้Yield Curve ปรับตัวลดลง 2-8 bps. ในตราสารระยะยาว เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ เกิดจากภาวะ Inverted Yield Curve ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอย ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 4,547 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,442 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 105 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.85/87 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลังตลาดหุ้นร่วงตามทิศทางดาวโจนส์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 30.85/87 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.81/85 บาท/ดอลลาร์ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.81-30.90 บาท/ดอลลาร์ โดยในช่วงเย็นเงินบาทปิดตลาดอ่อนค่าลงจากช่วงเช้า คาดว่าเป็นผลจากที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดลบไป 15 จุด และระหว่างวันลดลงไปถึง 20 จุด ส่วนหนึ่งเชื่อมโยงมาจากที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดลบไปมากถึง 800 จุดเมื่อคืนที่ผ่านมา"บาทอ่อนวันนี้ ปัจจัยหลักๆ น่าจะเป็นผลจากที่ตลาดหุ้นไทยปิดลบไป 15 จุด ระหว่างวันมีลงไปถึง 20 จุด น่าจะ link มาจากตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่เมื่อคืนปิดลบไปเยอะ" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า ฟุ้งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.75 - 30.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดอลลาร์ค่าเดือนมิ.ย. อี ยู
- ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค. สหรัฐ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค. สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 16-Aug-19						
Friday 9					Thai Stock Market	15-Aug-19	Chg	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	SET	1,604.03	-15.42	-0.95%			
US	PPI Final Demand YoY	Jul 1.7%	1.7%	1.7%	SET50	1,056.32	-9.60	-0.90%			
	PPI Ex Food and Energy YoY	Jul 2.1%	2.3%	2.3%	SET100	2,335.62	-21.74	-0.92%			
JP	GDP SA QoQ	2Q P 0.4%	0.1%	0.7%	MAI	342.80	-2.79	-0.81%			
	GDP Annualized SA QoQ	2Q P 1.8%	0.6%	2.8%	Institution Net Position	8,068.58					
	GDP Nominal SA QoQ	2Q P 0.4%	0.1%	1.0%	Proprietary Net Position	151.04					
	GDP Deflator YoY	2Q P 0.4%	0.4%	0.1%	Foreign Net Position	-11,945.65					
	GDP Private Consumption QoQ	2Q P 0.6%	0.6%	0.1%	Individual Net Position	3,726.03					
	GDP Business Spending QoQ	2Q P 1.5%	0.8%	0.4%	Total Trading Value	100,940.52					
CH	CPI YoY	Jul 2.8%	2.7%	2.7%							
	PPI YoY	Jul -0.3%	-0.1%	0.0%							
Tuesday 13					Major Indices	15-Aug-19	Chg	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	Dow Jones	25,579.39	+99.97	+0.39%			
US	CPI MoM	Jul 0.3%	0.3%	0.1%	S&P 500	2,847.60	+7.00	+0.25%			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Jul 0.3%	0.2%	0.3%	Nasdaq	7,766.62	-7.32	-0.09%			
	CPI YoY	Jul 1.8%	1.7%	1.6%	STOXX Europe 50	3,281.00	+0.00	+0.00%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Jul 2.2%	2.1%	2.1%	FTSE 100	7,285.90	+87.20	+1.21%			
JP	Machine Tool Orders YoY	Jul P -33.0%	--	-37.9%	DAX	11,412.67	-79.99	-0.70%			
					Nikkei 225	20,405.65	-249.48	-1.21%			
					Shanghai Composite	2,815.80	+6.88	+0.24%			
					Hang Seng	25,495.46	+193.18	+0.76%			
					KOSPI	1,938.37	+12.54	+0.65%			
					BES Sensex	37,311.53	+353.37	+0.96%			
					Jakarta Composite	6,257.59	-9.75	-0.16%			
					Philippines Composite	7,782.22	-46.64	-0.60%			
					Ho Chi Minh	979.38	+10.47	+1.08%			
Wednesday 14					Crude Commodities	15-Aug-19	Chg	%Chg.			
EU	Industrial Production SA MoM	Jun -1.6%	-1.5%	0.8%	WTI (\$/bl)	54.67	-0.24	-0.44%			
	Industrial Production WDA YoY	Jun -2.6%	-1.5%	-0.8%	Dubai (\$/bl)	58.09	-0.62	-1.06%			
	Employment QoQ	2Q P 0.2%	--	0.4%	Brent (\$/bl)	58.34	-0.60	-1.02%			
	Employment YoY	2Q P 1.1%	--	1.3%	NYMEX (\$/bl)	54.47	-0.76	-1.38%			
	GDP SA QoQ	2Q P 0.2%	0.2%	0.2%	COMEX Gold	1,519.60	+3.70	+0.24%			
	GDP SA YoY	2Q P 1.1%	1.1%	1.1%	Batic Dry Index	2,047.00	+97.00	+4.97%			
JP	Core Machine Orders MoM	Jun 13.9%	-1.0%	-7.8%							
	Core Machine Orders YoY	Jun 12.5%	-1.1%	-3.7%							
CH	Fixed Assets Ex Rural YTD YoY	Jul 5.7%	5.8%	5.8%							
	Industrial Production YoY	Jul 4.8%	6.0%	6.3%							
	Industrial Production YTD YoY	Jul 5.8%	6.0%	6.0%							
	Retail Sales YoY	Jul 7.6%	8.6%	9.8%							
	Retail Sales YTD YoY	Jul 8.3%	8.4%	8.4%							
	Property Investment YTD YoY	Jul 10.6%	--	10.9%							
Thursday 15					Exchange Rate	15-Aug-19	14-Aug-19	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	USD/THB	30.82	30.84	-0.06%			
US	Nonfarm Productivity	2Q P 2.3%	1.4%	3.5%	EUR/USD	1.1105	1.1138	-0.30%			
	Unit Labor Costs	2Q P 2.4%	1.8%	5.5%	USD/JPY	106.15	105.76	+0.36%			
	Retail Sales Advance MoM	Jul 0.7%	0.3%	0.3%	GBP/USD	1.2080	1.2055	+0.21%			
	Retail Sales Ex Auto MoM	Jul 1.0%	0.4%	0.3%	USD/CHY	7.0330	7.0234	+0.14%			
	Initial Jobless Claims	10-Aug 220k	212k	211k	USD/KRW	1,212.40	1,216.50	-0.34%			
	Continuing Claims	3-Aug 1726k	1685k	1687k	Dollar Index	98.153	97.951	+0.21%			
	Industrial Production MoM	Jul -0.2%	0.1%	0.2%							
	Manufacturing (SIC) Production	Jul -0.4%	-0.3%	0.6%							
	Capacity Utilization	Jul 77.5%	77.8%	77.8%							
	Business Inventories	Jun 0.0%	0.1%	0.3%							
JP	Industrial Production MoM	Jun F -3.3%	--	-3.6%							
	Industrial Production YoY	Jun F -3.8%	--	-4.1%							
	Capacity Utilization MoM	Jun -2.6%	--	1.7%							
Friday 16					Thai Bond Market	15-Aug-19	14-Aug-19	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior	Total Return Index	322.28	320.86	+0.44%			
TH	Foreign Reserves	9-Aug --	--	\$219.1b	Outright/ Cash Trading	115,133.32	123,300.00	-6.62%			
	Forward Contracts	9-Aug --	--	\$31.8b							
					Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
					15-Aug-19	1.483	1.480	1.477	1.463	1.407	1.394
					Change (bps)	-0.09	-0.13	-0.06	+0.02	-1.59	-2.21
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
						1.396	1.418	1.488	1.544	1.681	1.914
						-3.30	-3.18	-3.64	-8.23	-8.34	-7.77
					US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					Bond Yield						
					15-Aug-19	1.91	1.48	1.44	1.42	1.52	1.98
					Change (bps)	-5.00	-10.00	-9.00	-9.00	-7.00	-5.00